



29 กันยายน 2559

## โครงการช่างประปาเพื่อประชาชน ความรู้เปลี่ยนชีวิต สร้างคนเก่งและดี มีความสุข



นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และช่างประปาดีเด่น

ปัจจุบัน การประปานครหลวง (กปน.) นอกจากจะให้บริการน้ำที่สะอาดแก่ประชาชนแล้ว ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน จนได้รับรางวัลในระดับสากลและอาเซียนมาแล้ว

“โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปากับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังเน้นฝึกภาคปฏิบัติแบบจิตอาสาช่วยสังคมโดยการลงพื้นที่ให้บริการซ่อมและปรับปรุงระบบประปาให้แก่วัด โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ ทำให้ที่ผ่านมามีผู้ร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะกันนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งยังเป็นเวทีแจ้งเกิดช่างประปามีฝีมือขึ้นอีกหลายคน หลังจากที กปน. เปิดอบรมไป 24 รุ่น ไม่จำกัดเพศและอายุ รวมผู้ผ่านการอบรม 753 คนและในปีนี้มีกรมอบรางวัลช่างประปาดีเด่น 5 สาขา ที่มีทั้งทักษะและจิตอาสาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



นางวัชรិ ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร รับรางวัลชนะเลิศ (the winner) Asian CSR Awards 2016 สาขา Education Improvement ในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 15 ณ เมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้วยผลงานโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน



### ช่างประปาดีเด่นด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “คุณอ๊อด นุชตราวงศ์”



ช่างอิสระวัยเกษียณที่สนใจงานประปาเพราะเห็นว่าเป็นงานที่ไม่อันตรายมาก สามารถฝึกเป็นอาชีพสร้างรายได้ด้วยตนเองได้ลดการพึ่งพาถูกหลาน โดยคุณอ๊อดมาร่วมอบรมในโครงการฯ ตั้งแต่รุ่นแรก และหมั่นพัฒนาทักษะอยู่ตลอด จนทำให้เกิดการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือถอดก๊อกที่เรียกว่า “เครื่องมือลีมช่าง” ซึ่งช่วยให้ทำงานได้ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันคุณอ๊อดยังคงร่วมเป็นจิตอาสาสถานที่ให้บริการชุมชนกับ กปน. และเป็นที่เล็งช่วยสอนผู้ร่วมอบรมในโครงการฯ รุ่นอื่น ๆ ที่ศูนย์เอกชัย 34 ซึ่งเป็นสถานที่ของคุณชาติรี เพื่อนที่อบรมช่างประปาด้วยกัน เปิดพื้นที่ฝึกสอนให้ผู้ที่สนใจเรียนฟรี



### ช่างประปาดีเด่นด้านผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม “คุณชาติรี พิริยะวิทย์โยภาส”

เจ้าของธุรกิจบ้านเช่า ซึ่งเจอปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับงานประปาตลอด จะจ้างช่างก็ลำบากเพราะค่าจ้างแพงและไม่ค่อยมาซ่อมให้ จึงสนใจอบรมช่างประปา จนปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาประปาในบ้านเช่าได้ด้วยตนเอง ประหยัดเงินและสร้างความภูมิใจให้คุณชาติรี จึงอยากส่งต่อความรู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นด้วย



คุณชาติรีเห็นว่าคุณอ๊อดมีเครื่องมือและเทคนิคที่เป็นประโยชน์ จึงได้เสียสละสถานที่ของตนเองตั้งเป็นศูนย์เอกชัย 34 เป็นสนามฝึกซ้อมทดสอบฝีมือ สร้างความมั่นใจในการออกปฏิบัติจริง และเป็นศูนย์กลางปรึกษาหารือของผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการฯ



### ช่างประปาดีเด่นด้านช่างมืออาชีพ “คุณณัฐพล สุทธนะวุฒิ”



ช่างภาพอิสระที่พบปัญหาน้ำรั่วซึมที่บ้าน เมื่อหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจึงพบโครงการฯ ของ กปน. และพบว่าไม่ยากอย่างที่คิด จึงกลับมาร่วมกิจกรรมจิตอาสานับสิบครั้งจนมีความมั่นใจเริ่มรับงานซ่อมตามบ้านเรือน แม้การรับงานช่างประปาครั้งแรกจะใช้เวลานานมาก แต่คุณณัฐพลก็ตั้งใจมุ่งมั่น ไม่ท้อแท้ กลับมาหาข้อมูลและฝึกฝนอยู่เสมอ จนงานครั้งต่อไปเริ่มใช้เวลาน้อยลงเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันเปิดเพจเฟซบุ๊กเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและรับงานซ่อมประปา

คุณฉัฐพลบอกว่า เมื่ออายุมากขึ้น คิดว่าไม่เหมาะกับการรับงานถ่ายภาพ และเห็นแนวโน้มที่ตลาดงานช่างภาพเริ่มต้น แต่เมื่อตนเองได้อบรมทักษะช่างประปา จึงได้เห็นว่าอาชีพช่างเป็นอาชีพที่ยั่งยืน เพราะทุกบ้านต้องมีอุปกรณ์ประปาอยู่แล้ว ในวันนี้งานช่างประปาจึงกลายเป็นรายได้หลักที่เปลี่ยนชีวิตช่างภาพไปอย่างสิ้นเชิง



### ช่างประปาดีเด่นด้านดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม

**“คุณจรัส กลิ่นอุบล”**

กรรมการชุมชนลาดพร้าว 45 ผู้ใช้ความรู้ประปาสร้างความสุขให้ชุมชน ในอดีตประปาชุมชน มีปัญหาเรื่องค่าน้ำประปาสูงมากจนกรรมการขาดทุน เพราะไม่มีการซ่อมบำรุงท่อหลายสิบปี จนท่อซึมและรั่ว หลังจากใช้ความรู้จากการอบรมมาแก้ไขตรวจสอบรอยรั่ว เปลี่ยนก๊อก จนปัจจุบันมีกำไรในชุมชน



นอกจากนี้ คุณจรัสยังส่งต่อความรู้ให้เยาวชนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 30 คน ให้รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ วิธีตรวจสอบรอยรั่ว การตัดต่อท่อ การเปลี่ยนก๊อก และได้ตั้งทีมเฝ้าระวังชุมชน เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับท่อรั่วท่อซึมตรงจุดไหน ก็จะไปช่วยแก้ปัญหาโดยมีผู้ใหญ่ไปช่วยให้คำแนะนำด้วย ช่วยให้เยาวชนเหล่านี้มีรายได้เสริมจากการรับซ่อมท่อน้ำในบ้านเรือนและชุมชน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย



### ช่างประปาดีเด่นด้านสุดยอดจิตอาสา “คุณณรงค์ ปลื้มจิตต์”

จากช่างรับเหมาที่ดูแลงานก่อสร้าง ปัจจุบันสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการรับงานประปาด้วย แม้คุณณรงค์จะมีความรู้เรื่องประปาขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่หลังจากมาร่วมอบรมทักษะช่างประปา ก็ทำให้รู้จักอุปกรณ์และเทคนิครายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ท่อแบบไหนควรใช้กับน้ำประปา แบบไหนใช้กับน้ำทิ้ง ฯลฯ เมื่อมีงานก่อสร้างและระบบประปา ก็สามารถสั่งซื้อวัสดุได้รวดเร็วแม่นยำ



นอกจากเป็นอาชีพแล้ว คุณณรงค์ก็ยังมีจิตใจอาสาไปร่วมซ่อมแซมและปรับปรุงงานประปาให้วัด โรงเรียน และชุมชนกับ กปน. อยู่เสมอไม่ว่าจะไกลแค่ไหน โดยใช้อุปกรณ์ประปาติดประจำรถไว้ เพื่อพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชนโดยไม่เคยคิดว่าเป็นการเสียเวลางาน เพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือมิตรภาพ ความสุขทางใจ และความภาคภูมิใจอันล้ำค่า

\*\*\*\*\*

กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536 โทรสาร 0 2500 2579

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวมา ณ โอกาสนี้